



# UBU NEWS

ปีที่ 3 ฉบับที่ 55 ประจำวันที่ 17 - 31 มีนาคม 2566



**มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี** ต้อนรับ คณะผู้บริหารมูลนิธิทุนการศึกษาสร้างฝัน ในโอกาสมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 53 ทุน มูลค่า 860,000 บาท โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องปีการศึกษา 2565 จำนวน 33 ทุน/ทุนละ 20,000 บาท และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา รายใหม่ จำนวน 20 ทุน/ทุนละ 10,000 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี 2



**คณะวิศวกรรมศาสตร์** ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัลเกี่ยวกับการจัดทำ 5G Smart Factory และการออกแบบ 5G/IoT Platform สำหรับการบริหารจัดการ Smart Factory, Smart Farm เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์



**คณะบริหารศาสตร์** ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ บริษัท Flow Account Co.Ltd., (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการบัญชีที่สถานประกอบการใช้งานจริง เพื่อเป็นการติดอาวุธทางการศึกษาให้นักศึกษาสาขาบัญชี ให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และพร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่พุธที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม บริษัท Flow Account



**สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** ลงพื้นที่จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ด้วยการศึกษ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2566 ร่วมกับ 4 อบท. เพื่อประชุมหารือกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามกรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ประจำปี และการจัดงานประเพณีสงกรานต์ “ม่วนคัก อัก ม.อุบลฯ” เมื่อวันที่จันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลคำขวาง



**คณะเกษตรศาสตร์** ต้อนรับ คณะผู้บริหารบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสศึกษาดูงานฝึกอบรมศักยภาพการทำงาน การส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาอุกใบโอพลีอก การใช้เทคโนโลยีในภาคการเกษตร ปลูกมะเขือเทศ และศึกษาดูงานด้านการใช้เทคโนโลยีในภาคการเกษตร พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่อังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ฟาร์มประมงและฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ



**งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์** จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการใหม่” ภายใต้ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และศิษย์เก่า ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2566 ณ ห้อง SC131 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์